
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1114  —  765. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um hjúkrunarheimili og öldrunarþjónustu.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.
 
1. Hver er áætlaður kostnaður við að mæta þörfinni á dvöl á hjúkrunarheimilum á landinu

öllu?
2. Telur ráðherra það koma til greina að öldrunarþjónustan verði flutt til sveitarfélaga?


